

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคุ้มภัย อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจุไรรัตน์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี	จุไรรัตน์ ศรีอมร	ประธาน ในที่ประชุม
๒	นายปรีชา มาฆะเชินต์	รองปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเชินต์	
๓	นายวสันต์ บุญหล้า	รองปลัดเทศบาล	วสันต์ บุญหล้า	
๔	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๕	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเลเน	
๖	นางพวงพยอม สีนพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สีนพานิช	
๗	นายเพชร โปสाराช	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เพชร โปสाराช	
๘	นายเกษม อางเวทย์	รอง.ผอ.รร.พลประชานุกูล	เกษม อางเวทย์	
๙	นายทงเดช สิงห์สุวรรณ	รอง.ผอ.รร.ศรีเมืองฯ	ทงเดช สิงห์สุวรรณ	
๑๐	นางกัลยา ภูมิมา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/กองคลัง	กัลยา ภูมิมา	
๑๑	นางเจิมจิต เพชรทอง	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักปลัดฯ	เจิมจิต เพชรทอง	
๑๒	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	
๑๓	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	หน.ฝ่ายปกครอง	จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง	
๑๔	นายยรรยงค์ ไทยทอง	หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	ยรรยงค์ ไทยทอง	
๑๕	นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	หน.ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ/ รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	ชาญวิทย์ เทศศรีเมือง	
๑๖	นางปิยะดา กองจันทร์	หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ปิยะดา กองจันทร์	
๑๗	นายสมพร ศรีบุพิมพ์	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	สมพร ศรีบุพิมพ์	
๑๘	นายพงศ์วิศิษฎ์ บาลี	นิติกรชำนาญการ	พงศ์วิศิษฎ์ บาลี	
๑๙	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	บุศรา เลิศอุทัย	
๒๐	นางชนกสุดา ไชยมาตย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ชนกสุดา ไชยมาตย์	
๒๑	นายชูศักดิ์ พลหล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๒๒	น.ส.ผ่องศรี โสภา	นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ	ผ่องศรี โสภา	
๒๓	นายธวัชชัย กุลวงษ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ธวัชชัย กุลวงษ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	-	ลาป่วย
๒	นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษา	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	-	ติดภารกิจ
๓	นายสุวิทย์ ตีมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	-	ลาป่วย
๔	นายประสาน อเนกเวียง	หน.ฝ่ายการโยธา	-	ติดภารกิจ
๕	นางรัตนา สิงห์วงศ์	หน.ฝ่ายอำนวยการ	-	ติดภารกิจ
๖	น.ส.อุทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๗	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๘	นางอมรินทร์ ประสิทธิ์สาร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๙	น.ส.วนิดา คงแสง	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๐	พ.อ.ท.อำนาจ พิมพ์แหวน	จพง.งานป้องกันฯ ชำนาญงาน	-	ติดภารกิจ
๑๑	นายพงศกร รักไทย	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๑๒	นางอัญชลี เพลครบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๓	นายปรีดา เพียนอก	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๑๔	น.ส.วิริยา คิ้วไธสง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๑๕	นายเกรียงศักดิ์ ว่างานนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๖	นางมธุรส พฤกษา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๗	นายวันเฉลิม เมืองโพธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	-	ติดภารกิจ
๑๘	น.ส.ขวัญหทัย นาโสภ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	-	ติดภารกิจ
๑๙	นางศุภลักษณ์ อันพิมพ์	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	-	ติดภารกิจ
๒๐	นายนพดล เนียมสา	นักสันทนการปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ
๒๑	นายสุรียา สารินทร์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา	ประธานสภาเทศบาล	พงษ์ธรรม ธรรมเสนา	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรื่องแรก การจัดทำงบประมาณจะต้องแล้วเสร็จ จะจัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนและ
ธุรการทุกกอง ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ ช่วงบ่าย เรามีนัดจัดส่งเอกสารในวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑
เรื่องที่สอง ในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ จะมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่องที่สาม เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้ว เราได้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ในตอน ๑ ยุทธศาสตร์
ชาติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล สัปดาห์ที่แล้วเป็นตอนที่ ๒ การปฏิรูป
ประเทศ สู่อนาคต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน วันนี้ขอเชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ในตอน ๓ การ
พัฒนาระบบราชการ

ระเบียบวาระที่ ๒

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑**

มติที่ประชุม

-รับรอง-

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล
ผอ.กองช่าง

๓.๑ เรื่อง การติดตั้งป้ายสัญญาณ บริเวณถนนทางเข้า-ออก ช้างอัยการ กับ สภ.พล
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หลังจากงานป้องกันฯ ได้ประสานงาน
กับทาง สภ.พล มีเรื่องที่มีมอบหมายให้กองช่างไปดำเนินการ กองช่างได้ทำป้ายเตือน จะประมาณ
ราคาพร้อมติดตั้งป้าย เพื่อนำไปติดตั้งที่บริเวณเกาะกลางถนนทั้ง ๒ ฝั่ง ในส่วนนี้ต้องประสานงาน
กับ สภ.พล เพื่อให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่เทศบาลฯ ก่อน แล้วเราจะดำเนินการให้
ขออนุญาตเรียน

นายยรรยงค์ ไทยทอง
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ

๓.๒ เรื่อง ท่อระบายน้ำอุดตัน และฝาท่อแตก บริเวณสี่แยกคันตาล
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่อระบายน้ำไม่ได้อุดตัน แต่น้ำจะไหล
ลงได้เฉพาะท่อที่อยู่ริมทางถนนมิตรภาพ ก็เลยทำให้น้ำไหลช้า จะดำเนินการจ้างเหมาเอกชนมา
ดำเนินการขุดลอกริมทางถนนมิตรภาพ ไม่น่าจะเกินวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ในส่วนฝาท่อแตกเป็นในส่วนของอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการเชื่อมท่อที่
อาคารก่อสร้างถ้าการดำเนินการแล้วเสร็จ เขาจะเข้ามาดำเนินการให้เหมือนเดิม ขออนุญาตเรียน

นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล
ผอ.กองช่าง

๓.๓ เรื่อง ป้ายสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนป้ายจะเป็นป้ายที่ติดกับเสา
สัญญาณไฟจราจร เลี้ยวซ้ายรถสัญญาณไฟจราจร ได้ประสานกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง ว่าให้
สภ.พล ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่เทศบาลฯ พร้อมกันทั้ง ๒ รายการ ขออนุญาตเรียน

นางพวงพยอม สีนพานิช
ผอ.กองคลัง

๓.๔ การตรวจสอบปล่องคูคควันตลาดสดเทศบาล
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้า เมื่อวันจันทร์ที่
ผ่านมา ได้อธิบายเรื่องเตาปิ้งย่างที่ชำรุดเสียหาย จะทำการปิ้งย่างต่อไปอีกไม่ได้ เพราะว่าเกิด
มลพิษต่อผู้อื่น ผู้ค้าจะต้องปิ้งย่างมาจากบ้าน แล้วนำมาขายที่นี่ ผู้ค้าก็ยอมรับไปปฏิบัติจนกว่า
เทศบาลฯ จะมีการก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้จะไม่มีปิ้งย่างจนกว่าจะมีการก่อสร้างระบบใหม่
ขออนุญาตเรียน

อุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์
หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

๓.๕ เรื่อง ติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย
เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑ รับลงทะเบียนเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนเบี่ยงชีพคนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ออกสำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการ ขออนุญาตเรียน

- นายชาญวิทย์ เทศศรีเมือง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองวิชาการฯ
หน่วยฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ บันทึกภาพ ทำข่าว โครงการพัฒนาร้านจำหน่ายหม้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย
ติดตั้งเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณี นางรัชณี วงสุขเจริญ
ขอกราบพระราชนิพนธ์ความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน ขอนำเรียน
- นายสุธีระ กลนอก เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองการศึกษา
ผอ.กองการศึกษา วันที่ ๒๑-๒๕ พ.ค. ๖๑ เตรียมการจัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ จัดโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เตรียมการจัด
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๒๖ ขอนำเรียน
- นางพวงพยอม สีนพานิช เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้
ผอ.กองคลัง วันที่ ๒๘ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑ ออกบริการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ออกบริการเก็บค่าเช่าแท่น/ที่
วางของชายในตลาดสด
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ ออกตรวจความเรียบร้อยการวางจำหน่ายสินค้าภายในตลาดสดเทศบาล ๑
อาคาร ๑,๒ อาคาร ๓ ขอนำเรียน
- นายยรรยงค์ ไทยทอง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
พ.ฝ่ายบริการสาธารณสุข วันที่ ๒๘ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑ ปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบ
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ จัดอบรมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายหม้า ขอนำเรียน
- นายชูศักดิ์ พลหล้า เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจของกองช่าง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ เก็บของจากงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและงานบุญเบิกบ้าน
ชุมชนหนองแวง ๔
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ ซ่อมผิวจราจรถนนเจริญสุขจากช่วงสามแยกไร่เล่ถนนมิตรภาพ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ ซ่อมผิวจราจรถนนรามราชช่วงแยกไฟแดง ตัดถนนเมืองพลถึงไฟแดงธนาคาร
ทหารไทย
วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ รื้อถนนคอนกรีตชำรุดซอยขนส่ง ๕
วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๑ ซ่อมบำรุงชุดเครื่องมือและทำกิจกรรม ๕ ส.
งานสวนสาธารณะ กองช่าง
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ เก็บของโต๊ะ/เก้าอี้ งานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาคาร
เอนกประสงค์เทศบาล
วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑ เข้าตัดหญ้าสวนปุมี่ ช่างสำนักงานตึกเก่า สวนด้านหน้าเทศบาลฯ
พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ สวนช่างสำนักงานตึกเก่า
วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๑ กิจกรรม ๕ ส. ที่เรือนเพาะชำ
งานไฟฟ้า กองช่าง
วันที่ ๒๘ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๑ ซ่อมไฟฟ้า ถนนรามราช ถนนหน้าเมือง ถนนเมืองพล ถนนเพลินจิตต์
ถนนสมานมิตร ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนเมืองใหม่ ชุมชนเมืองเก่า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ขอนำเรียน
- จ.อ.กิต้า มาตย์วังแสง เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจประจำสัปดาห์นี้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ จัดระเบียบการวางจำหน่ายสินค้าและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ตลาดสดเทศบาล
วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๑ เตรียมความพร้อมการประชุมสมาชิก อปพร. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. ประชุมวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ จัดจราจรตลาดนัดคลองถม สำนักรวจการวางจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและการ
จอดรถ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองพล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอเพิ่มเติมภารกิจ เมื่อคืนได้เกิดเหตุพายุฝนลมแรง ทำให้พื้นที่ บ้านเรือนในเขตเทศบาลฯ ได้รับผลกระทบ งานป้องกันฯ ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ ณ ปัจจุบันนี้มีผู้ประสบภัยที่มาแจ้งไว้ ๕๖ ราย ช่วงเช้าสามารถเข้าสำรวจและคำนวณรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่เสียหายได้ ๑๕ ราย ช่วงบ่ายขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง ขอเพิ่มเจ้าหน้าที่ออกสำรวจโดยแบ่งเป็น ๓ ทีม เพื่อลงพื้นที่ให้รวดเร็วที่สุด งานป้องกันฯ ได้ออกปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกเคลียร์ต้นไม้ตามถนนสายต่างๆ และตรวบ้านพักอาศัยของประชาชน ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ทั้งหมด ในส่วนถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไป-มา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่เหลือจะเป็นต้นไม้ที่ล้มทับบ้านพักอาศัย ขอนำเรียน

ระเบียบวาระที่ ๔

นายพงษ์ธรรม ธรรมเสนา
ประธานสภา

เรื่อง เรื่อง ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานในที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ มีเรื่องที่ประชาชนฝากมา ๒-๓ เรื่อง ดังนี้

- พื้นที่ว่างระหว่างหน้าป้อม PT กับบริเวณที่จะเลี้ยวเข้าชุมชนหนองแวง ๒ เป็นหลุมขนาดใหญ่ มีรถมอเตอร์ไซด์ตกลงไปเมื่อวันก่อน ขอฝากช่วยออกไปตรวจสอบดูให้ด้วย
- ร้านรับซื้อของเก่าอยู่บริเวณตรงข้ามวัดมิ่งเมืองฯ ปิดเส้นทางการจราจร วางสิ่งของเต็มพื้นที่ ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ หัวหน้าฝ่ายปกครองแจ้งว่าได้ไปดำเนินการหลายครั้งแล้ว ผอ.กองช่าง แจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง ก็มีปัญหาในเรื่องการมอบที่ดิน กว่าจะได้พื้นที่ตรงนั้นมาทำการก่อสร้าง ต้องใช้เวลานาน แต่คำพูดที่เขาพูดออกมาว่าดีที่ไปทำให้ เขาจะได้มีที่เก็บของเป็นที่เก็บทางและอย่างถาวร หลังจากนั้นเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆ ตอนนี้เขาเอารถยนต์มาจอดขวางเต็มซอย ไม่ทราบว่าเราสร้างถนนเส้นนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของที่ดินโดยเฉพาะหรือไม่ มีกฎหมายบังคับใช้หรือไม่ ถ้ามีเราเคยเตือนไปหลายครั้งแล้ว ถ้าเป็นไปได้อยากให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการ
- การจัดการกับสุนัขจรจัดอย่างเป็นทางการ เราจะจัดการอย่างไร ขอฝากดูแลเรื่องนี้ด้วย ว่าเราจะมีมาตรการดูแลและควบคุมได้อย่างไร
- เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีผลกระทบของการก่อสร้าง แต่จะมีเรื่องวงเวียนบริเวณห้าแยกด้วย เราได้พูดคุยเรื่องวงเวียนมานานมากแล้ว แต่ไม่ถึงไหน จำได้ว่าท่านปลัดฯ ให้ติดป้ายเตือน ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยติด ที่ว่าจะสอบถามความคิดเห็นชุมชนในพื้นที่บริเวณนั้น สุดท้ายตอนนี้ทำอะไรยังไม่ได้ สิ่งที่เราเคยพูดกันมาครั้งปีสูญเปล่า ไม่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ประชาชนทราบหรือไม่ว่าเรากำลังทำอะไร เราจะทำให้เป็นรูปธรรมได้หรือไม่
- เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยพูดถึงเรื่องที่เคยมีฝนตกมารอบหนึ่ง ทำให้อาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดสด ที่มีปัญหาทำท่ออุดตัน ที่ท่านปลัดฯ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ได้นัดหมายกับผู้รับเหมาจะให้ดำเนินการทะลวงท่อน้ำที่อุดตันนั้น ไม่ทราบว่าได้ทำหรือไม่อย่างไร
- การก่อสร้างรถไฟรางคู่ที่มีผลกระทบกับร่องระบายน้ำ ผู้รับเหมาได้มาทำการเปิดร่องให้มีการระบายน้ำลงสู่หลังหมู่บ้านดวงดาวทะลุลงไปบึงละเลิงหวาย มีชาวประมงปิดทางน้ำไว้ เอาอุปกรณ์จับปลาไปดักไว้ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ท่อบริเวณนั้นเปิดหรือเปล่า หมู่บ้านดวงดาวน้ำไม่เคยท่วม แต่ตอนนี้ท่วมหนักมาก ที่เราคุยกันว่า

จะขออนุญาตเปิดร่องน้ำเพิ่มเติม เราได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร ถ้าดำเนินการแล้ว ก็คงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ ถ้ายังไม่ทำก็ขอให้รีบดำเนินการด้วย

- ที่ราชพัสดุ บ้านพักราชการหลังอำเภอฟล มีคนเดินตกท่อเนื่องจากว่าไฟดับ พื้นที่บริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่ของราชพัสดุทั้งหมด ผมคิดว่าถนนภายในเขตเทศบาลฯทั้งหมดจะเป็นการดูแลของเทศบาลฯ ผมจำได้ว่าพยายามเร่งรัดกำกับช่างไฟฟ้า กงช่าง ให้ดูแลแก้ไขในเรื่องไฟฟ้าที่ดับมานานจนสุดท้ายมีคนเดินตกท่อ และมีการบาดเจ็บ ร้องเข้ามาว่าใครจะรับผิดชอบ ผอ. กงช่าง แจ้งว่าบริเวณนั้นเป็นที่ราชพัสดุ การเข้าไปดูแลแก้ไข ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นทางการ เพียงแค่เราแอบช่วย พอมาทราบว่าเป็นที่ราชพัสดุ แล้วหน้าที่รับผิดชอบจริงๆ คือใคร ถ้าไม่ใช่เทศบาลฯ เวลาร้องเรียนก็มาร้องเรียนว่าเทศบาลฯ ไปดูแลแก้ไข ถ้าหากรู้ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครเราควรที่จะประสานงานกับคนรับผิดชอบ ให้เขามาดูแลแก้ไขเอง อยากให้ต้นสังกัดที่เขาดูแล ได้เข้ามาดูแลแก้ไขอย่างจริงจัง

- เกณฑ์การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรื่องวาทภัย เราจะช่วยในเรื่องของวัสดุ แต่ค่าช่างเราไม่มี ตอนนี้ออกไปสำรวจได้ประมาณ ๑๐ กว่าราย จาก ๕๐ ราย ตอนนี้รัฐบาลประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ถ้าหากประชาชนจะดำเนินการซ่อมแซมเอง แล้วขอเบิกค่าวัสดุได้หรือไม่

นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรื่อง เกณฑ์การช่วยเหลือ ช่างไปประมาณการมาแล้วว่ามีเท่าไรและรีบเอาไปให้เขาเลย ทำเหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา เอารายการของไปให้งานพัสดุส่งของมาเลย และรีบเอาของไปมอบให้ผู้ที่ประสบภัย ให้แบ่งทีมออกไป ในแต่ละทีมให้มีครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่บริเวณบึงน้ำมัน PT และชุมชนหนองแวง ๒ เป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง ขอให้ ออกไปดูแลแก้ไขให้ด้วย

- ร้านรับซื้อของเก่า น่าจะเหมือนกับร้าน ก. พานิช เรื่องนี้ตำรวจควรที่จะเข้ามาจัดการ

- การจัดการสุนัขจรจัด ควรจัดทำคอกกั้นไม่ให้สุนัขหลุดออกได้ ไม่ประสานงานกับกรมปศุสัตว์แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาคอกต่อไป ต้องใช้เวลาพอสมควร

- การประชาคมในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๑ เรื่องการจัดทำวงเวียนชั่วคราว ให้ประสบความสำเร็จ ขอให้กงช่างไปดำเนินการใหม่

- ร่องระบายในตลาดสด ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ได้เข้ามาแก้ไขแล้ว

- เรื่องคนตักปลาให้ไปหาคนที่ตักปลา และทำความเข้าใจกับเขาว่ามันขวางทางระบายน้ำ ให้ใช้วิธีเจรจา ก่อน ให้เขาเอาออก แล้วค่อยไปติดตามดูให้ด้วย

- ที่ราชพัสดุคนที่อยู่อาศัยต้องดูแลรักษา แบบบ้านพักก็ต้องซ่อมเอง หรือเบิกจากราชการ

ระเบียบวาระที่ ๕
นางจุไรรัชต์ ศรีอมร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรื่อง อื่นๆ

โครงการต่างๆ ได้บอกไปแล้วว่าอย่าไปทำเดือน ก.ย. ขอให้เร่งรัดทำด้วย เพราะปลัดฯ ต้องส่งไปให้ท่านผู้ว่าฯ ฝ่ายสำนักปลัดเทศบาลเตรียมเรื่องไว้ด้วย

- อาจจะมีการยื่นญัตติด่วน ขอใช้เงินสะสม

นายสุธีระ กุณนอก
ผอ.กองการศึกษา

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์ เมื่อคืนส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียนพลประชานุกูล โรงเรียนศรีเมืองฯ และกองการศึกษา เกิดความเสียหาย ขอให้ชมตาม
ภาพที่ขึ้นไว้ ตอนนี้ช่างกำลังดำเนินการสำรวจ ขอนำเรียน

นายยรรยงค์ ไทยทอง
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเข้ากองสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้
ออกดำเนินการที่วัดสระจันทร์ฯ อำเภอพลประสานงานขอความร่วมมือจากทหาร
ป้องกันจังหวัดฯ และจิตอาสาตามหมู่บ้านต่างๆ ในส่วนของเราจะเป็นทางชุมชน เมื่อเข้า
ดำเนินการเกือบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด จะเหลือเฉพาะต้นมะขามที่หักโค่น ซึ่งหักทับกุฏิพระ ทาง
ร้าน ป. ณ์ัฐพล ให้รถเข็นเข้ามาดำเนินการในช่วงภาคบ่าย บางส่วนเขาเข้าไปตัดที่บริเวณฉาปน
สถานที่วัดสระจันทร์ฯ ดำเนินการไปแล้วบริเวณบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายตัวที่ทับ
สายไฟอาจจะไม่แล้วเสร็จภายในวันนี้ ขอนำเรียน

นายภาณุวัฒน์ ประจูดตะเน
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ในส่วนของกองช่าง เข้าไปดำเนินการที่
โรงเรียนพลประชานุกูล และบริเวณชอยทุ่งรวงทอง ส่วนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ร่วมกับสำนัก
ปลัดเทศบาล ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชน โรงเรียนพลประชานุกูล และ
โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองฯ ขอนำเรียน

นายเพชร โสสาราช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม สำนักปลัดได้แบ่งเป็น ๓ ทีม ทีมของ พ.อ.ท.
อำนาจ พิมพ์แหวน ให้รอรับคำสั่งที่หน่วยงาน ทีมของนายสมพร ศรีบุญพิมพ์และ นายแถมชัย
คุณโพธิ์ ให้รับผิดชอบที่หน้าโรงเรียนพลประชานุกูล พยายามให้เปิดเส้นทางให้ได้ก่อน ปรากฏว่า
เสร็จเรียบร้อยดี ได้รับการประสานจากท่านประธานชุมชนศรีเมือง มีต้นก้ามปูหักโค่นบริเวณชอย
ดีแท้ค ผมจำได้ว่าได้จัดทีมไปเปิดเส้นทางบริเวณนั้นก่อน ใช้เวลา ๒-๓ ชั่วโมง ได้ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่ายมีอยู่บริเวณข้าง กศน. มีต้นไม้หักโค่นทับ ได้แจ้งทีมงานป้องกันฯแล้ว และ
มีอีกหลายจุด ในส่วนที่บ้านเรือนขอมมา ก็จะไปดำเนินการให้ ขอนำเรียน

นายวสันต์ บุญหล้า
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม วันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด อยากให้กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ งานป้องกันฯ จุดที่ยังต้องช่วยเหลือตามถนนสายต่างๆ รบกวนให้จัดชุดออกไป
ดำเนินการด้วย ขอนำเรียน

นายปรีชา มาฆะเซ็นต์
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑ ได้รับมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เดินทางมา
ตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายมาตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี มีจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๘๒,๖๐๐
บาท ซึ่งโครงการที่มาตรวจเยี่ยมคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างจังหวัด
สายทางบ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น ถึงบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท และคณะ
ตรวจติดตามความพร้อมพื้นที่สำหรับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ ในส่วนการมอบ
นโยบาย ท่านได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ นาที ซึ่งมีข้อเกี่ยวข้องกับเทศบาล ๒ เรื่อง
๑.เรื่อง ภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยตามธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ หรือภัยที่เกิดจากมนุษย์ ภัยใน
สังคม ภัยที่เกิดในเด็กและเยาวชน ขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางการป้องกันแก้ไข
กรณีเกิดเหตุขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ๒.เรื่อง การลดปริมาณขยะ อยากให้มีการคัด
แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อปลายทางจะเหลือน้อยที่สุด ในส่วนที่เหลือให้บริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี ได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้ง อบต. ให้ไปดำเนินการ ขอนำเรียน

นางจุไรรัตน์ ศรีอมร

ในเรื่องอื่นๆ ท่านใดมีเรื่องแจ้งในที่ประชุม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ก็ขอปิดการ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ประชุม สวัสดิ์ค๊ะ

นายกเทศมนตรี

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวกัญญ์ณัฐณี เอี่ยมศรี)

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจทานรายการประชุม

(นางเจิมจิต เพชรทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางจุไรรัตน์ ศรีอมร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล